

1) Quốc ca có thể hát bằng lời hoặc cử bằng nhạc:

— Khi làm lễ chào cờ;

— Khi khai mạc và bế mạc những cuộc mít tinh, những buổi họp long trọng do chính quyền hoặc đoàn thể tổ chức;

— Hàng ngày khi bắt đầu buổi phát thanh thứ nhất và khi kết thúc buổi phát thanh cuối cùng của Đài Tiếng nói Việt-nam.

Nếu hát thì khi khai mạc hát đoạn 1, khi bế mạc hát đoạn 2.

Trong những cuộc duyệt binh hoặc mít tinh lớn có cử quốc ca bằng nhạc, đồng thời có bản đại bác thì có thể cử quốc ca một lần hay nhiều lần.

2) Khi cử quốc ca, mọi người phải hô mũ, đứng nghiêm (ở trong phòng họp, có treo quốc kỳ sau Chủ tịch đoàn, thì khi chào cờ. Chủ tịch đoàn đứng nhìn về phía trước mình, không phải quay mặt vào quốc kỳ. Còn những người khác thì đứng nhìn về phía quốc kỳ).

3) Cử quốc ca của ta và quốc ca một nước bạn: Trong những buổi lễ (ví dụ như lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh một nước bạn hoặc đặc biệt trong những buổi biểu diễn long trọng của những đoàn nghệ thuật nước bạn), có cử quốc ca của ta và quốc ca nước bạn thì, khi khai mạc cũng như khi bế mạc, cử quốc ca nước bạn trước và quốc ca ta sau.

4) Cử quốc ca và quốc tế ca: Khi kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5,

— Khi khai mạc: cử quốc ca,

— Khi bế mạc: cử quốc tế ca.

Đối với những trường hợp cụ thể chưa nói trong thể lệ này, thì các cơ quan sẽ báo cáo lên Thủ tướng Phủ để xét định.

Hà-nội, ngày 21 tháng 7 năm 1956.

K/T Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHAN-KẾ-TOẠI

THÔNG TƯ số 981-TTg ngày 28-7-1956
về việc sắp xếp cho học sinh, cán bộ,
nhân viên đi học chuyên môn.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: các Bộ,

Ủy ban kế hoạch Nhà nước,

Ủy ban hành chính các khu, liên khu,
thành phố.

Ủy ban hành chính các tỉnh.

Bộ Giáo dục đã có thông cáo tuyển sinh vào các trường đại học cho niên khóa 1956—1957 để

đào tạo cán bộ chuyên môn sau này ra phục vụ các ngành kinh tế, văn hóa của Nhà nước.

Gần đây có nhiều học sinh hiện đang học ở các trường chuyên nghiệp trung cấp có đủ trình độ văn hóa để theo học ở trường đại học, muốn xin chuyển lên học ở trường đại học; và nhiều cán bộ, nhân viên hiện đang công tác ở các cơ quan, công trường, xí nghiệp có trình độ học lực tương đương lớp 9 hay lớp 7 cũng muốn xin vào học các ngành đại học hay trung cấp chuyên nghiệp khóa 1956—1957, nhưng các trường học, các cơ quan, công trường, xí nghiệp không đồng ý cho anh chị em đi học.

Nhìn thấy nguyện vọng của các học sinh, cán bộ, nhân viên đó rất thích đáng, cần được giúp đỡ và khuyến khích, nên Thủ tướng Phủ có ý kiến đề nghị cách giải quyết như sau:

1) Đối với cán bộ, nhân viên cơ quan, công trường, xí nghiệp có đủ trình độ văn hóa mà xin đi học các trường chuyên nghiệp thì các cơ quan nên chú ý thu xếp cho đi học (trừ trường hợp công tác hiện tại quá cần thiết, không thể có người khác thay thế được thì cần giải thích cho anh chị em yên tâm vừa làm vừa tự học để chuẩn bị tốt các khóa sau sẽ đi học).

Khi mới nộp đơn xin đi học thì anh chị em vẫn là cán bộ, nhân viên trong cơ quan, vẫn phải làm tròn nhiệm vụ đối với công tác họ phụ trách. Nhưng ngoài thì giờ làm công tác chính quyền, cơ quan cần giúp đỡ cho anh chị em tổ chức việc học ôn tập để dự kỳ thi kiểm tra văn hóa. Đến ngày thi, cơ quan chú ý thu xếp cho anh chị em đi dự thi.

Sau kỳ thi kiểm tra văn hóa, cán bộ, nhân viên nào được trúng tuyển, nhập trường học thì cơ quan sẽ rút biên chế và cử người khác thay. Nếu không trúng tuyển thì anh chị em vẫn tiếp tục làm công tác ở cơ quan như cũ.

2) Đối với học sinh hiện đang học ở các trường chuyên nghiệp trung cấp mà có học lực lớp 9 hay cao hơn, muốn xin chuyển lên học ở trường đại học, nhà trường cũng cần chú ý xét kỹ, nếu thấy có nhiều triển vọng tiến bộ thì nên giới thiệu cho thi vào trường đại học theo ngành hiện đang học.

Mong các trường học chuyên nghiệp trung cấp, các cơ quan, công trường, xí nghiệp chú ý thi hành thông tư này để khuyến khích học sinh, cán bộ, nhân viên phấn khởi học tập, trau dồi nghiệp vụ, thấy rõ tiền đồ và khả năng tiến bộ dưới chế độ dân chủ của chúng ta và đồng thời cũng để góp phần vào việc tuyển sinh vào các trường đại học chuyên nghiệp cho niên khóa 1956—1957 được tốt.

Hà-nội, ngày 28 tháng 7 năm 1956

K/T Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHAN-KẾ-TOẠI